

## **KẾ HOẠCH**

### **Triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của UBND tỉnh Lai Châu)*

## **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

### **1. Mục đích**

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP, ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp tục xây dựng thể hệ thanh niên Lai Châu phát triển toàn diện, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm ổn định. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác chăm lo phát triển thanh niên.

### **2. Yêu cầu**

Các cơ quan, đơn vị của tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu về phát triển thanh niên của tỉnh trong năm 2021 liên quan đến lĩnh vực của cơ quan, đơn vị quản lý.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần tập trung, thống nhất trong chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương trong năm 2021.

## **II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

*(Có biểu chi tiết kèm theo)*

## **III. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Trên cơ sở Kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên vào nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và sử dụng kinh phí đã được bố trí trong dự toán năm 2021 để thực hiện.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Sở Nội vụ**

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021; theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả tổ chức thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

### **2. Các sở, ban, ngành tỉnh**

Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021 của cơ quan, đơn vị đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo Kế hoạch này.

Hướng dẫn, chỉ đạo ngành dọc cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên thiết thực, hiệu quả.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu, nội dung được phân công tại kế hoạch.

Tăng cường phối hợp liên ngành, đặc biệt trong việc thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trong quá trình triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án thuộc phạm vi của ngành, lĩnh vực quản lý.

### **3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố**

Xây dựng ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2021 đảm bảo tiến độ, thời gian quy định; tổ chức lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định.

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy tính sáng tạo, chủ động, tích cực trong việc huy động nguồn lực để thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển thanh niên tại địa phương. Thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thanh niên của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới; Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên tại đơn vị, địa phương.

#### **4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh**

Phối hợp tổ chức, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021, đảm bảo sự tham gia của các cơ quan, tổ chức trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi giúp thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2021 và báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2021 về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30/11/2021.

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021.

---